

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên tác giả: Nguyễn Sỹ Thành Khóa: 14 Mã NCS: 62.241

Đề tài: ***Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành vận tải hàng không Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế***

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số chuyên ngành: 9310110

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Công Sách và TS. Nguyễn Huy Tráng

Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
(Những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn của Luận án)

1. Về lý luận

Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực ngành vận tải hàng không. Luận án cũng nghiên cứu các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành Vận tải hàng không Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế – đây là nội dung chưa được nghiên cứu đầy đủ trong các công trình trước đây. Thông qua đó, luận án đóng góp vào việc bổ sung và phát triển lý thuyết về quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực ngành vận tải hàng không Việt Nam.

Luận án mở rộng nghiên cứu kinh nghiệm của 3 quốc gia điển hình là Hoa Kỳ, Liên Bang Nga, Thái Lan và đã đúc kết được các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về tăng cường quản lý nhà nước đối với sự phát triển nguồn nhân lực ngành vận tải hàng không.

2. Về thực tiễn

Thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp có tính đại diện và dữ liệu sơ cấp có độ tin cậy, luận án đã cho thấy thực trạng quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành vận tải hàng không Việt Nam. Nội dung phân tích và đánh giá tập trung vào định hướng phát triển nguồn nhân lực; Tạo lập khuôn khổ pháp lý cho phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng chính sách và các công cụ điều tiết thúc đẩy các hoạt động phát triển nguồn nhân lực và thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động về phát triển nguồn nhân lực ngành vận tải hàng không Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn 2018-2022.

Trên cơ sở đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của thực trạng, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành vận tải hàng không Việt Nam. Những giải pháp này cũng xoay quanh nội dung quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành vận tải hàng không Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nghiên cứu sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)